



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เรื่อง กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในนโยบายข้อ ๔ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ต่อต้านการทุจริต การประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยจึงกำหนดแนวทางการป้องกันการรับสินบน การกำกับดูแลติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ไว้ดังนี้

ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน

ลักษณะ/ประเภท	กรอบแนวทางในการป้องกัน	กำกับและติดตามผล	รายงานผลการดำเนินงาน
การให้หรือรับของขวัญ การรับเงินหรือทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ที่กฎหมาย กฎระเบียบ ที่ราชการกำหนด	๑. บุคลากรทุกระดับพึงเห็นความสำคัญ และมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ ๒. การให้หรือรับเพื่อเป็นสินน้ำใจ ต้องใช้ดุลยพินิจพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยคำนึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ หากไม่รับแล้วจะเป็นการเสียน้ำใจ และกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดี ก็ให้รับได้ แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกิน ข้อห้ามที่จะพึงรับได้ ๓. การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สิน หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือสิ่งของสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน	๑. จัดโครงการมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน/ผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดทำหนังสือแจ้งเวียน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต ๓. ติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หรือบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับข่าวสารและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน	รายงานผลการดำเนินการดำเนินโครงการมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน/ผลประโยชน์ทับซ้อน

กองคลังและสำนักงานตรวจสอบภายใน

ลักษณะ/ประเภท	กรอบแนวทางในการป้องกัน	กำกับและติดตามผล	รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อ/จัดจ้างกับบริษัทห้างร้านหรือเอกชน และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึง การติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียหรือบริษัทเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยความโปร่งใสโดยยึดหลักความคุ้มค่า ความถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบได้ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด	สำนักงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้างให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี	รายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

